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นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ทางท่านนายกฯก็ได้กล่าวค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อสภาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

ส าเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผมก็
ได้ส่งไปยังสมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และตั้ง
ข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณในครั้งนี้ เชิญที่ประชุมได้พิจารณา  เชิญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

 
นายโสวัตน์  กาญจนะ เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สืบเนื่องจากก่อนที่เราจะเริ่มประชุมสภางานพัฒนาชุมชนได้ขอแก้ไขปรับตัว

เลขในระบบในด้านของเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการทั้งเพ่ิมและลด จาก
ร่างที่เกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการตามเอกสารที่ยื่นมานั้น
จากเดิม ๑๓,๗๑๒,๔๐๐ บาท(สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ปรับเป็น ๑๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท(สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นแปด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ส าหรับเบี้ยคนพิการเดิม ๔,๙๔๖,๔๐๐ บาท(สี่ล้านเก้า
แสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรับเป็น ๔,๘๗๒,๐๐๐ บาท(สี่ล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งตัวเลขของเดิมและของใหม่แล้วจะมีส่วน
ต่างและปรับเพ่ิม ๕๐๑,๖๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และ
รายการตัวนี้จะต้องน าไปบวกเข้ากับด้านรายรับประมาณการจากเดิม 
๗๑,๓๕๙,๔๕๑ บาท(เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบ
เอ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นรายรับประมาณการของปี ๒๕๖๖ เพ่ิมเป็น 
๗๑,๘๖๑,๐๕๑ บาท(เจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ด
บาทถ้วน) และด้านรายจ่ายก็ต้องบวกเข้าเช่นกันจากเดิมรายจ่ายที่ประมาณ
การไว้ ๗๓,๒๖๙,๙๒๗ บาท(เจ็ดสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นรายจ่ายประมาณการปี ๒๕๖๖ เพ่ิมเป็น 
๗๓,๗๗๑,๕๒๗ บาท(เจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ
เจ็ดบาทถ้วน) 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านชุมพร  อภัย อภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชุมพร  อภัย เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมีข้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สงสัยหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างหน้า 83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 อยากทราบว่า จะก่อสร้างตรงจุดไหน
สามารถระบุจุดที่จะก่อสร้างลงไปในเทศบัญญัติได้เลยหรือไม่และที่ระบุใน
เทศบัญญัติ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ผมคิดว่าถนน 4 เมตรมีขนาดที่
แคบเกินไป อยากให้กว้าง 6 เมตรจะได้หรือไม่ ขอฝากด้วยครับ 

 



8 
 

นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านวิชาญ  ลุนะหาครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิชาญ  ลุนะหา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อยาก  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ฝากเรื่องเอกสารด้วย ก่อนจะน าเข้าสภาขอให้ท่านได้ท ามาให้เรียบร้อยก่อน

ไม่ต้องรีบขนาดนี้จะท าให้สมาชิกสับสนได้ และเรื่องถนนผมเห็นด้วยกับท่าน
ชุมพร อภัย ขออนุญาตเอ่ยนาม ถนนภายในหมู่บ้านนั้นหากมีขนาด ๔ เมตร 
ผมก็คิดว่ามีขนาดแคบเกินไปและได้ตั้งข้อสังเกตข้องบประมาณของหมู่บ้าน 
แต่ละหมู่บ้านจะได้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) แต่
ท าไมหมู่ที่ ๒ ถึงได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) มีเหตุผลอะไรถึงได้
งบประมาณมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านตุ๋ย  กุลไพรบุตรครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ได้ดู 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ร่างเทศบัญญัติฯแล้วก็ได้มีข้อสงสัยว่าระหว่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงมี

ความแตกต่างกันเยอะพอสมควร และมีข้อสงสัยเรื่องเงินผู้สูงอายุว่า
ผู้สูงอายุในแต่ละปีมีจ านวนเท่าไหร่ รายรับมีมาเท่าไหร่ และจ่ายไปเท่าไหร่ 
เพราะในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ตั้ง
ไว้ 13,577,480 บาท(สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) ปีนี้ตัวเลขที่ท่านได้ระบุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งไว้ 13,712,400 บาท(สิบสามล้านเจ็ด
แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเจ้าหน้าที่ที่ได้น าเอกสารมาให้
ใหม่นี้ จ านวนตัวเลขของเบี้ยผู้สูงอายุนั้นได้เพ่ิมขึ้นมามากขนาดนี้เลยหรอ
ครับ ผมขอทราบรายละเอียดของผู้สูงอายุและผู้พิการเพ่ิมเติมด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านสุวรรณ  น้อยสุวรรณครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุวรรณ  น้อยสุวรรณ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมได้  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตั้งข้อสังเกตในร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2566 ผม

อยากให้ตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านให้
ทั่วถึงด้วย เช่น ถนนเส้นข้างศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลนาดอกค านั้น 
ถนนพัง ไฟฟ้าก็ไม่มี จึงอยากให้ท่านตั้งงบประมาณลงในส่วนนี้ด้วย อยากให้
ทางคณะผู้บริหารดูแลเส้นทางที่จ าเป็นก่อนและส่วนตรงที่เดือดร้อนจริงๆ
ด้วย ขอฝากด้วยครับ 



9 
 

นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านกองร า  พรมวาศรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายกองร า  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ จากที ่
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผมได้ดูร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นการ

พิจารณาร่างฯที่ยากที่สุด เนื่องจากว่าการท าร่างเทศบัญญัติฯฉบับที่แจ้ง
ให้กับสมาชิกได้กลับไปพิจารณานั้นมีเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์แบบ และในวันนี้ที่
จะมีการพิจารณาก็มีหนังสือเพ่ิมเติมมาอีก จึงท าให้สมาชิกสับสนไปด้วย ใน
ขั้นการรับหลักการนี้เราต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าสภาสมควรรับหลักการ
หรือไม่ควรรับหลักการ ตามที่ผมดูก็มีหลายโครงการที่มีเข้ามาและบาง
โครงการก็ไม่มีปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติฯ ในการจัดท าเทศบัญญัติฯนี้
อยากให้ค านึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านตุ๋ย  กุลไพรบุตรครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ตั้งข้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สังเกตในหน้า 77 ที่มีการตั้งไว้ในงานสาธารณสุขแผนงานสาธารณสุขงบ

ด าเนินงานหมวดค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เท่าไหร่ และหน้า 57 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่
ได้ตั้งไว้นั้น ผมว่าสมัยนี้มันไม่จ าเป็นแล้วเพราะตอนนี้โทรศัพท์มือถือของเรา
มีกล้องที่สามารถบันทึกภาพได้แล้ว ผมคิดว่าเป็นการตั้งจ่ายที่ฟุ่มเฟือยจึง
อยากให้มองถึงความจ าเป็นของชาวบ้านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะให้เจ้าหน้าที่ได้ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงเชิญครับ 
 
นางสาวสาริศา จันเพ็ง เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนฯ ในส่วนของการตั้งงบประมาณในเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ดิฉันได้แจกแจงผู้สูงอายุ

รายเดิม ๑,๖๙๒ ราย และผู้สูงอายุรายใหม่ที่ได้ตรวจสอบจากทะเบียนราช
จ านวน ๑๓๙ ราย รวมผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ทั้งสิ้น ๑,๘๓๑ ราย งบประมาณของเบี้ ยผู้สู งอายุต่อเดือนรายเดิม 
๑,๑๐๗,๓๐๐ บาท(หนึ่ งล้ านหนึ่ งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน ) 
งบประมาณต่อเดือนรายใหม่อยู่ที่ ๘๓,๔๐๐ บาท(แปดหมื่นสามพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) รวมงบประมาณท่ีต้องจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุต่อปี ๑๔,๒๘๘,๔๐๐ บาท
(สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้มีการแก้ไขเพ่ิม
ขึ้นมาประมาณ ๕๐๑,๖๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) คือ
จ านวนสมาชิกรายใหม่ที่ได้รับ ๖๐๓ รายและมีผู้พิการรายเดิม ๔๕๙ ราย  
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นางสาวสาริศา จันเพ็ง ผู้พิการรายใหม่ ๔๑ ราย ที่เราได้มีการตั้งรับเพิ่มข้ึนมาแต่จะมีการจ่ายเบี้ยผู้ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนฯ พิการในเดือนถัดไปในเดือนนี้จะมีรายชื่อเพ่ิมขึ้นมาเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตั้ง

รับไว้ ส่วนงบประมาณของคนพิการที่จะตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ่าย
ต่อเดือนรายเดิม ๓๗๑,๐๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราย
ใหม่ ๓๕,๐๐๐ บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมงบประมาณต่อปี่ทั้งสิ้น 
๔,๘๗๒,๐๐๐ บาท(สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระเบียบใน
การจ่ายเบี้ยของผู้สูงอายุ หากมีอายุถึงก็สามารถรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ทันที(ถึง
ปุ๊บรับปั๊บ) เช่น เกิด ๑ มกราคม ๒๕๐๕ จะได้รับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ได้เลยไม่ต้องรอถึงปีงบประมาณใหม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา กรณีที่เกิดวันที่ ๒ 
มกราคม ๒๕๐๕จะได้รับในเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์ ระเบียบนี้จะใช้
แค่ผู้สูงอายุรายใหม่เท่านั้น ถ้าเป็นรายเดิมก็ยังคงปีงบประมาณเหมือนเดิม
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านกองร า  พรมวาศรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายกองร า  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อนุญาตฝากเจ้าหน้าที่ที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ในการชี้แจงรายละเอียดของ

เจ้าหน้าที่ยังขาดรายละเอียดอยู่ เหมือนเดิม อยากจะให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
รายละเอียดที่ว่ามีผู้สูงอายุกี่รายที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเสียชีวิตกี่ราย
ในแต่ละปี ผู้สูงอายุคงเหลือเท่าไหร่ ถึงจะมีผู้สูงอายุรายใหม่เพ่ิมเติมเข้ามา 
จะได้น ามาบวกลบกันเพ่ือที่จะได้ยอดในปัจจุบัน ในแต่ละปีผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลนาดอกค าของเรานั้นมีการเสียชีวิตกันทุกปี ผมจึงอยากให้
เจ้าหน้าที่ได้น ายอดผู้เสียชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการเข้ามาร่วมด้วย เพ่ือที่
เราจะได้ทราบกันว่าในแต่ละปีเทศบาลต าบลนาดอกค าของเรานั้นมีผู้สูงอายุ
และผู้พิการคงเหลือจ านวนกี่ราย ขอบคุณครับ 

 
นางสาวศกิัลยา  กุลไพบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อภิปรายและตั้งข้อสังเกตดังนี้ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ที่

คณะผู้บริหารส่งมาให้สภาฯได้พิจารณานั้นดูแล้วเห็นว่า งบประมาณนั้นตั้ง
จ่ายเกินรายได้ที่รับจริงจะสังเกตเห็นว่าการตั้งงบประมาณนั้นส่วนมากจะตั้ง
ไว้ในส่วนส านักงานเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 90 เปอร์เซ็นของรายได้ ส่วน
งบประมาณที่จะพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีน้อยมากถึง 5 เปอร์เซ็นหรือไม่ 
งบประมาณในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาจะ
จัดซื้อทุกปี ถ้าหากมีการจัดซื้อคงเต็มห้องหมดแล้ว ขอฝากให้คณะผู้บริหาร
ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นที่ประชาชนเดือดร้อนด้วย ถ้าหากสภาพิจารณา
แล้วเห็นควรหรือไม่อย่างไร จะน าไปพิจารณาในวาระสองคือการแปรญัตติ 
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หากสภาพิจารณาแล้วจะตัดออกมากหรือน้อยอย่างไร ก็อย่าว่าสภาก็แล้ว
กัน ขอบคุณค่ะ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ ครับ 
 
นายเฮียง  อาจแก้ว เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ผมขอน าเรียนชี้แจงที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเข้ามา เริ่มจากท่านชุมพร อภัย

ที่ ได้สอบถามเข้ามาในเรื่องถนนคอนกรีตที่อยากจะให้ระบุจุดที่จะ
ด าเนินการนั้น ในตรงที่เราจะด าเนินการถนนคอนกรีตคือถนนเส้นสามแยก
ตลาดสด และที่สอบถามว่าท าไมถึงต้องท า ๔ เมตร เพราะถ้าเราท า ๔ เมตร
จะถึงจุดที่ก าหนดไว้พอดี แต่ถ้าทางท่านสมาชิกจะให้แก้เป็น ๖ เมตร ก็ให้
สภาท่านได้พิจารณาแก้ไขให้ได้ถ้าหากรับร่างเทศบัญญัติฯแล้วนั้น เพราะ
ทางคณะผู้บริหารอยากให้ถนนเสร็จสมบูรณ์ที่สุด ส่วนค าถามของท่าน      วิ
ชาญ ลุนะหาที่ถามว่าท าไมงบประมาณของหมู่ ๒ ถึงมากกว่าหมู่ อ่ืนๆ 
เนื่องจากทางเทศบาลของเราได้ด าเนินการจัดซ้ือรถขยะเพ่ิมเข้ามาเราจึงได้
น าขยะไปทิ้งที่จังหวัดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทิ้งขยะในแต่ละวันนั้น
ประมาณวันละ ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) แล้วถ้าคิดเป็นรายปีจะตก
ประมาณปีละ ๗๓๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ผมจึงได้ไป
ปรึกษาหารือกับทางหมู่ ๒ ในกรณีที่จะขอใช้พ้ืนที่ในการทิ้งขยะโดยจะเพ่ิม
งบประมาณให้ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) เฉพาะเจ้าของ
พ้ืนที่ ปีนี้จะให้ทางหมู่ ๒ ก่อน เราจะประหยัดงบประมาณไป ๗ แสนบาท
ต่อปี ในปีหน้าถึงจะขยับไปให้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากพ้ืนที่ของหมู่ ๒ ไม่ยอม
ให้พ้ืนที่อ่ืนๆทิ้ง อนุญาตให้แค่ ๘ หมู่บ้าน(เขต ๑ )ทิ้งเท่านั้น และในพ้ืนที่หมู่
อ่ืนๆหากพ้ืนที่ใดที่รับผิดชอบในส่วนนี้ผมก็จะให้งบประมาณเพ่ิมเติม
เหมือนกันเพ่ือที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะและงบประมาณของทาง
เทศบาลเราได้ด้วย ในเรื่องของท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณที่สอบถามในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ก็ขอตอบว่าตรงจุดแต่ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ
ในการแก้ปัญหา เรื่องถนนคอนกรีต ไฟฟ้า ปัญหาส่วนนี้จะเป็นปัญหาที่สุด 
ทุกท่านต้องการถนนที่ดี มีไฟฟ้าใช้กันทั้งชุมชน และทุกคนต้องการให้ไม่มี
ขยะอยู่หน้าบ้าน ในส่วนตรงนี้นั้นความต้องการของทุกท่านชัดเจนมาอยู่
แล้ว แต่งบประมาณเรานั้นมีน้อยจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที ผมจึง
ขอตอบทุกท่านที่สอบถามเข้ามาในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องเงินอุดหนุนน้ ามันนั้น
ที่จริงผมก็อยากให้ปรากฏในส่วนนี้ด้วยแต่งบประมาณเรามีไม่เพียงพอต่อ
โครงการ ผมก็อยากจะให้ได้ถนนทุกเส้นทางเหมือนกันกับทุกท่าน หากมี
งบประมาณที่เพียงพอผมก็จะตั้งให้ แต่งบประมาณของปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีใคร
เข้ามาเบิกเลยแต่เราท าสัญญาไปแล้ว ปกติเราจะต้องโอนเงินงบประมาณ
เข้าไปให้กับทางจังหวัดแต่สตง.เข้ามาทักท้วง ทางองค์การบริหารส่วน



12 
 

จังหวัดก็ไม่สามารถท่ีจะรับเงินเราได้ แต่เราต้องไปท าสัญญากับปั้มน้ ามันถ้า
อบจ.ต้องการเบิกงบประมาณก็ต้องท าเรื่องมาถึงเทศบาลของเราและต้อง
เป็นการเบิกตรงไม่ได้ผ่านอบจ.โดยตรงเหมือนเดิม ผมขอการันตีกับทุกท่าน
ว่าผมจะไม่จ้างผู้รับเหมาแน่นอนเพราะในการด าเนินงานเสร็จไวก็ใช่แต่
อาจจะได้ไม่เท่าที่ท่านถูกใจ ผมขอการันตีกับทุกท่านว่าอบจ.นั้นจะท าให้เรา
ทุกเส้นทางที่ได้เสนอไป ในส่วนของท่านปราสาท สุจิมงคลที่จะขอเพ่ิม
งบประมาณนั้นผมเข้าใจว่าทุกท่านอยากได้แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน)นั้นอาจจะได้ใช้ประโยชน์ที่
ไม่มากเหมือนแต่ก่อน ทางคณะผู้บริหารก็อยากจะให้แต่งบประมาณเรามี
น้อยจึงอยากให้ทุกท่านท าได้เท่าที่ท าได้ไปก่อน เนื่องจากรายรับจริงเรามี
เท่านี้ รายจ่ายเราจึงไม่อยากให้เกินดุลกัน ก็ขอน าเรียนชี้แจงให้กับทุกท่าน
ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบข้อชักถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณ

ครับ 
 
นายสุวรรณ  น้อยสุวรรณ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมมี  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ มีข้อสงสัยหลายเรื่อง เช่น การจัดงานการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ท าไมได้ตั้ งไว้หลายงาน มันซ้ าซ้อนกันหรือไม่  เริ่มที่หน้า ๕๗ งาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลนาดอกค า(งานภูคร่าว) และหน้า ๘๑ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 
โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลนาดอกค า
(ถ้ าผายา ถ้ าประกายเพชร) โครงการที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลนาดอกค า โครงการที่ ๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าการท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น ทั้งนี้ท าไมการส่งเสริมการท่องเที่ยวถึงได้
ปรากฏอยู่หลายที่ ในการจัดงานแต่ละครั้งนั้นจะได้ใช้งบประมาณที่มาก
พอสมควร ผมจึงคิดว่าแต่ละโครงการที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าจะ
มีแค่หมวดใดหมวดหนึ่งก็พอ หากมีหลายหมวดงบประมาณจะมากเกินไป 
ผมขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านปลัดครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอน า 
ปลัดเทศบาลฯ เรียนชี้แจงในหน้า ๕๗ ในโครงการนี้จะอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนซึ่งจะเป็น

โครงการที่หน่วยงานราชการจะขอรับงบประมาณเพ่ือที่จะน าไปจัดกิจกรรม
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ต่างๆในแต่ละครั้ง หากดูแล้วจะมีหน่วยงานหลายๆส่วนงานที่จะขอรับเงิน
อุดหนุนในแต่ละงานของรัฐพิธีด้วย และในแต่ละปีทางหน่วยงานส่วน
ราชการจะขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลงานละ ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาท
ถ้วน) ส าหรับงานรัฐพิธีเท่านั้นจึงได้ตั้งงบประมาณข้ึนมาตามจ านวน ในส่วน
ที่งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในแหล่งท่องเที่ยวจะ
เป็นงานฤดูหนาวหรืองานภูคร่าวที่ในแต่ละปีจะมีขบวนแห่ ซึ่งเราจะต้อง
โอนเงินในส่วนนี้ให้กับทางหน่วยงานที่ขอมา ในส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ส่วน
หน้า ๘๑ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลนาดอกค าของเรา
นั้นมีอยู่หลายแห่งและอีก ๒ โครงการนั้นหากมีการจัดงานจะมีการจัดงาน
ในแนวการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ที่เป็นการจัดโครงการเพ่ือที่จะให้เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือแบบรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ ฉะนั้นในเขตเทศบาล
ของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้ว ทางเทศบาลจึงได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือที่เราจะได้น าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในทุกสถานที่เพราะเรา
มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลนาดอกค าให้ เป็น
เอกลักษณ์และน่ามาเที่ยวมากที่สุด เพ่ือที่ท้องถิ่นจะมีรายได้มาจาการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ด้วย ขอบคุณครับ  

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านตุ๋ย  กุลไพรบุตรครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ตั้งข้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สงสัยและข้อสังเกตในหน้า ๘๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย ซึ่งในเทศบัญญัติงบประมาณของปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ได้ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และในปีนี้ตั้งไว้ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงที่จอด
รถบริ เวณอาคารของเทศบาลต าบลนาดอกค าได้ตั้ งงบประมาณไว้  
๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ในปี ๒๕๖๕ ก็ได้ตั้งไว้และ
ท าไปแล้ว ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่ซ้ ากันหรือไม่ และเป็นโครงการที่ท า
ที่เดิมๆหรือไม่ ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตาม 
ปลัดเทศบาลฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหน้าที่ ๘๒ ค่า

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ออกก าลังกาย ซึ่งในส่วนนี้จะ
เป็นอุปกรณ์กีฬา เช่น วอลเลย์บอล ตะกร้อ และโครงการปรับปรุงลานจอด
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รถของเทศบาลของเรานั้น ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ เรายังไม่ได้
ด าเนินการแต่ ได้ตั้ งไว้ ในเทศบัญญัติ งบประมาณ ทางท่านนายกได้
มอบหมายให้กับทางกองช่าง ขอเชิญท่านผอ.กองช่างได้ชี้แจงครับ 

 
นายอนุราช  ต่างใจ  เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ โครงการที่ทางท่านสมาชิกได้สอบถามมานั้นจะเป็นโครงการที่ท าสนาม

ตะกร้อเพ่ิมในลานกีฬาของเทศบาลต าบลนาดอกค า เพราะมีเด็กและ
เยาวชนได้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากและมีผลตอบรับที่ดี จึงได้จัดตั้ง
งบประมาณนี้ขึ้น ส่วนโครงการลานจอดรถที่ได้ตั้งในงบประมาณปี ๒๕๖๕ 
นั้นเป็นลานจอดรถของอาคาร ๑ ด้านหลัง ส่วนงบประมาณของปี ๒๕๖๖ นี้
น่าจะเป็นลานจอดรถในทางทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลนาดอกค าครับ 
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่านผอ.กองช่าง ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้น  
ปลัดเทศบาลฯ ทางเทศบาลของเราจะมีรถกู้ชีพเพ่ิมมา ๑ คัน และรถขยะอีก ๒ คัน ดังนั้น

ลานจอดรถของเราที่มีอยู่สามารถจอดรถดับเพลิงแค่ได้คันเดียว ส่วนอีกหนึ่ง
ช่องนั้นได้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนแต่ในปี 
๒๕๖๖ จะมีการก่อสร้างโรงอาหารให้กับเด็กๆใหม่ ดังนั้นน่าจะจอดรถกู้ชีพ
ได้อีก ๑ คน ส่วนรถขยะทั้ง ๒ คันนั้นน่าจะจอดตรงที่จะมีการท าที่จอดรถ
ใหม่ จึงได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือที่จะได้รับรองรถแต่ละ
คันได้ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านศิกัลยา กุลไพบุตรครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวศิกัลยา กุลไพบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีข้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สงสัยในงบกลางที่เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษที่ตั้งไว้จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ที่เป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพพนักงาน ข้าราชการ 
ลูกจ้างต่างๆมีการตั้งงบประมาณที่มากเกินไปหรือไม่ และอีกข้อคือค่าเช่า
บ้าน อยากทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กี่ท่านที่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เพราะ
เจ้าหน้าที่ส่วนมากภูมิล าเนาน่าจะอาศัยอยู่แถวนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางสาวธิชา  ปลัดกอง  เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ในส่วนนี้เป็นงบประมาณที่ตั้งรองรับในกรณีที่มีพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง

ที่เสียชีวิตก็จะมีเงินส่วนนี้เข้าไปช่วยเหลือเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีศูนย์ค านวณ
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ประมาณร้อยละ ๓ ของฐานเงินเดือน เราจึงตั้งรองรับไว้เพราะในอนาคต
อาจจะมีผู้เสียชีวิตขึ้นมาก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จะสังเกตว่าหน้า 
ปลัดเทศบาลฯ ส ารองจ่ายแต่ก่อนเบี้ยยังชีพจะตั้งอยู่ในหมวดค่าใช้สอย แต่ปีนี้เขาให้โยกมา

ตั้งอยู่ในหมวดแผนงานงบกลาง ที่ได้ด าเนินเป็นไปตามหนังสือสั่งการทุก
อย่าง เช่น เรื่องการช าระดอกเบี้ย ช าระเงินกู้ สมทบกองทุน และเบี้ยยังชีพ
ต่างๆ ฉะนั้นเงินช่วยเหลือพิเศษจะมีระเบียบที่รองรับไว้ ส่วนเรื่องค่าเช่า
บ้านหากข้าราชการที่บรรจุใหม่แต่ลงที่เดิมที่เดิมที่บรรจุครั้งแรกจะไม่
สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ถ้าขอย้ายไปที่อ่ืนถึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ 
ฉะนั้นเทศบาลของเราจึงมีบุคคลที่จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้และเรียกอีก
อย่างว่าค่าเช่าซื้อ ซึ่งการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าเช่าบ้านจะมีแค่พนักงาน
ราชการที่มายืนเอกสารสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านเท่านั้นครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านวิชาญ  ลุนะหาครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิชาญ  ลุนะหา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมม ี 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ข้อสังเกตในหน้า ๖๓ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องน้ าอาคารงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คืออยากทราบว่าท่านจะซ่อมแซม ปรับปรุง 
หรือต่อเติม เพราะแต่ละอย่างความหมายไม่เหมือนกันถ้ามี ๓ รายการรวด
แบบนี้หากได้อนุมัติแล้วในงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ถ้าหากท่านน าไปปรับปรุงนิดหน่อยจะไม่เหมาะสมกับงบประมาณ ผมอยาก
ให้ท่านระบุค าให้ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอชี้ 
ปลัดเทศบาลฯ แจงหน้า ๖๓ เนื่องจากข้างอาคารปภ.ของเรานั้นสามารถใช้ได้แค่ ๒ ห้อง

และมีห้องที่ใช้ไม่ได้อยู่ ๒ ห้อง ซึ่งตอนนี้ได้เป็นห้องเก็บของและห้องข้างๆ
นั้นจะมีบ่อเกรอะและได้มีน้ าซึมผ่านเข้ามา ในรายการซ่อมแซม ปรับปรุง 
หรือต่อเติมนั้นจะอยู่ในหมวดเดียวกัน หากเป็นการก่อสร้างจะอยู่ในหมวด
อ่ืน และงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)จะสามารถใช้ได้
เยอะไหม เท่าที่ผ่านมางบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จะ
สามารถด าเนินการได้ประมาณ ๒ ห้อง ก่อนจะมีการด าเนินการจะมีปล.๔ 
ปล.๕ ขึ้นมาเสนอก่อน หากในปล.๔ ปล.๕ มีเนื้องานกับงบประมาณที่ไม่
เหมาะสมกันก็อาจจะให้น าไปแก้ไขเพ่ือให้เนื้องานกับงบประมาณเหมาะสม
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กันมากท่ีสุด แต่อาจจะท าในงบประมาณท่ีไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสน
บาทถ้วน) หากในปล.๔ ปล.๕ มีเนื้องานเท่าไหร่ก็จะด าเนินการตามเท่านั้น 
ที่ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาทนั้นได้ตั้งไว้ส าหรับรองรับใน
งบประมาณด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายปรีชา  ดาวงษา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในส่วน 
เลขานุการนายกฯ นี้ผมเป็นคนเสนอขึ้นมาจึงขออนุญาตชี้แจงในส่วนนี้ เนื่องจากอาคารนี้เป็น

ห้องน้ า ห้องน้ าของปภ.มีอยู่หลายห้องแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้ได้เพียง ๒ 
ห้องเท่านั้น คือห้องน้ าหญิง ๑ ห้อง ห้องน้ าชาย ๑ ห้อง ซึ่งเวลาแขกมา
เยือนที่เทศบาลของเราก็ได้ใช้ห้องน้ าตรงนี้เสมอ เช่น ผ้าป่าสามัคคี การ
แข่งขันกีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น แต่ไม่สามารถรองรับ
ได้ให้สะดวกเนื่องจากห้องน้ าเราช ารุด ผมจึงอยากให้มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพ่ิมเติมขึ้นมา โดยจะให้มีห้องน้ าและห้องอาบน้ าพร้อมอุปกรณ์
ด้วย เพ่ือที่จะได้รองรับผู้คนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือผ่านมาผ่านไปได้ 
ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านตุ๋ย  กุลไพรบุตรครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้ตั้งข้อ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สังเกตหน้า ๖๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลนาดอกค า 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) อยากทราบว่าปรับปรุงในส่วน
ใด และโครงการก่อสร้างโรงอาหารจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาท
ถ้วน) อยากจะทราบว่ามีขนาดเท่าใดท าไมมีงบประมาณท่ีมากขนาดนี้ ขอให้
ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านกองร า  พรมวาศรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายกองร า  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมได้ตั้ง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ข้อสังเกตหลายข้อจึงอยากสอบถามผู้ที่ได้รับผิดชอบ ในบางข้อผมอาจจะ

เข้าใจผิดก็ได้ ในการตั้งเทศบัญญัติฯนั้นมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดผมก็
ไม่อาจทราบได้ จึงอยากจะสอบถามเพ่ือความเข้าใจ ข้อแรกหน้า ๕๒ ที่ผม
เข้าใจคือค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ค าว่าพิเศษ พิเศษแบบไหนแบบที่ว่ามีเงินเดือนอยู่
แล้วและได้มีมีงานพิเศษให้ท าหรือจ้างท างานนอกเวลางาน ต่อไปข้อค่าจ้าง
เหมาบริการ ๒๑ อัตรา เป็นอัตราใหม่ที่เข้ามารองรับรถขยะทั้ง ๒ คันและ
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รถกู้ชีพหรือไม่ หรือมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วขอให้ชี้แจงด้วย ข้อต่อไปค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การเดินทาง
ไปราชการนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผมคิดว่ามันมากเกินไปหรือไม่ หรือท่านมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ต่อไปค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก
สภาฯที่มีการตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผม
คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอกับสมาชิกสภาทุกท่านเลย ที่ผ่านมาได้เดินทางไป
อบรมแค่ครั้งเดียวเพราะมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ต่อไปหน้า ๕๔ โครงการ
อบรมกฎหมายประโยชน์ทับซ้อน ในปัจจุบันถือว่าเป็นแนวทางที่ดีแต่หากมี
การจัดการอบรมนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเข้ารับการอบรม ต่อไปวัสดุงาน
บ้านจากที่ผมดูมันมีความจ าเป็นก็จริงแต่งบประมาณมากเกินไป ส่วนวัสดุ
งานครัวก็มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯทุกปี จึงอยากให้ทาง 

 
นายกองร า  พรมวาศรี สมาชิกได้พิจารณาด้วย ต่อไปหน้า ๕๕ ค่าไฟฟ้าส านักงาน โรงเรียน ศูนย์ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พัฒนาเด็กและอ่ืนๆ งบประมาณจ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่น

บาทถ้วน) ถ้าจ าไม่ผิดในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้ตั้ งไว้   
๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) เพ่ิมขึ้นมา ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) อยากทราบว่างบประมาณส่วนนี้มากเกินไปหรือไม่ ต่อไป
ค่าน้ าประปาน้ าบาดาล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)จะ
เพียงพอหรือไม่ ต่อไปค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการคมนาคมจ านวน 
๑๘๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผมเคยคุยกับทางท่าน
ปลัดเทศบาลขออนุญาตเอ่ยนาม ปีที่ผ่านมาเราได้มีการตัดและคงเหลือไว้ให้ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพียงพอหรือไม่ท่านได้ตอบว่าไม่พอ 
หากมีงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)น่าจะ
เพียงพอต่อค่าบริการโทรศัพท์ต่อปี จึงอยากทราบว่างบประมาณในปีนี้จะ
เพียงพอหรือไม่  ต่อไปหน้า ๕๖ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็กผม
สังเกตเห็นว่าได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติทุกปี โต๊ะเหล็กนั้นมี
ความทนทานมากแต่ท าไมถึงได้มีการตั้งซื้อทุกปี ต่อไปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครื่องปริ้นเตอร์ก็เช่นกัน ขอให้ชี้แจงในความจ าเป็นด้วย ต่อไปหน้า ๕๙ 
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 
บาท(สองแสนบาทถ้วน) ขอรายละเอียดในการซ่อมแซมด้วยว่าจะซ่อมแซม
ในส่วนใด ต่อไปวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นงบประมาณที่มาก
พอสมควร จึงอยากทราบว่ามีหน่วยงานไหนบ้านที่ใช้งบประมาณในข้อนี้ 
ต่อไปหน้า ๖๐ ข้อที่ ๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การจัดท าสิ่งของได้มีการตั้งไว้ในเทศบัญญัติทุกปี จึงอยากทราบว่ามี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ต่อไปเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเราเป็นเวลานานหากมีการจัดท า
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โครงการนี้แล้ว อยากทราบว่าท่านมีหลักการในการท าอย่างไรเพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหายาเสพติดนี้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อต่อไปโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ผมอยากให้
ท่านพิจารณาด้วยว่างบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพียงพอ
หรือไม่ ต่อไปวัสดุส านักงาน ผมคิดว่าจะเป็นรายการทับซ้อนกันหรือไม่ ก่อน
หน้านี้ก็เป็นวัสดุส านักงานเช่นกันแต่ต่างกันที่งบประมาณ ขอให้ท่านได้
ชี้แจงรายละเอียดด้วย ในการพิจารณาวาระ ๒,๓ นั้นจะต้องได้รับค าชี้แจง
จากผู้รับผิดชอบ เพราะว่าการพิจารณาหากมีการตัดงบประมาณออกจะ
สมควรตัดหรือไม่ หรือมีการตัดไปแล้วจะเกิดปัญหาภายหลังหรือไม่ จึง
อยากทราบว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามท่ี 
ปลัดเทศบาลฯ ทางท่านสมาชิกได้สอบถามเข้ามานั้น หน้าที่ ๕๒ ค่าตอบแทนเป็นกรณี

พิเศษคือเป็นเงินโบนัส ตามที่ขอมาคนที่จะได้รับโบนัสจะต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินแต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้หากในปีนี้มี
การผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะสามารถเบิกโบนัสได้ จึ งมีการตั้งไว้ที่ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) หากเฉลี่ยแล้วจะได้คนละไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อไปหน้าที่ ๕๓ จ้างเหมาบริการเดิมของ
เราทุกต าแหน่งยังไม่มีเพ่ิมขึ้นมา พนักงานจ้างเหมาบริการมีประมาณ ๒๑ 
อัตรา ตามที่ปรากฏ ต่อไปค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการที่ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)เป็นค่าเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร 
พนักงานข้าราชการ ของเทศบาลต าบลนาดอกค า ประมาณ ๓๐ คน จึงได้มี
การตั้งงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพราะหาก
มีท่านใดได้เดินทางไปราชการในปีหนึ่งจะมีการเดินทางไปอบรมแต่ละที่
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ในงบประมาณปีที่ผ่านมาได้ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ก็ยังไม่เพียงพอส าหรับการอบรมในระยะเวลาหนึ่งปี ใน
ส่วนของสมาชิกสภาในปีที่ผ่านมาได้ไปแค่ครั้งเดียวงบประมาณก็หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ไปก็มีแค่ครั้งเดียว ในส่วนของคณะผู้บริหารที่ตั้ง
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทอาจจะไม่เพียงพอเช่นเดียวกันกับของทาง
สมาชิกสภา หากมีการตั้งงบประมาณไว้แล้วเกิดงบประมาณในส่วนนั้นไม่
เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณจากส่วนอ่ืนเข้ามาได้ถ้าเป็นโครงการที่
จ าเป็นจริงๆที่ต้องการจะเดินทางไปอบรม หน้า ๕๔ โครงการอบรม
กฎหมายเท่าที่ผ่านมายังไม่มีการอบรม บางทีอาจจะเป็นการอบรมในส่วน
พนักงานลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และในการอบรมอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ 
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ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ควรทราบ ในงบประมาร ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในจ านวนผู้เข้า 
ปลัดเทศบาลฯ ร่วมโครงการประมาณ ๓๐ คน ใช้เวลาในการจัดโครงการประมาณหนึ่งวัน

หรือแค่ครึ่งวันงบประมาณก็หมดแล้ว ต่อไปวัสดุงานบ้านงานครัวผู้ที่ใช้งาน
จะเป็นคนที่เสนอขึ้นมาเพ่ือให้ได้งบประมาณท่ีใช้ในแต่ละปีได้ที่ชัดเจน หน้า 
๕๕ ค่าไฟฟ้าจะมีบิลแจ้งค่าใช้จ่ายมาให้กับธุรการของเราและในระยะเวลา 
๑ ปี งบประมาณที่ได้ขึ้นมาจ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ได้ตั้งตามยอดที่เขาได้แจ้งมา ส่วนภาระค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเทศบาล
นาดอกค านั้นมีภาระค่าใช้จ่ายจริงหากมีการเพ่ิมขึ้นอีกในส่วนนี้ก็จะเพ่ิมขึ้น
เช่นกัน ค่าโทรคมนาคมตั้งตามความเป็นจริงในแต่ละเดือนที่มีการแจ้งมา 
เพราะมีค่าอินเตอร์เน็ต ค่ากล้องวงจรปิด ในแต่ละเดือนประมาณเดือนล่ะ
หนึ่งหมื่นกว่าบาท ระยะเวลาในหนึ่งปีจะมีค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาท
จึงตั้งตามความเป็นจริง ต่อไปหน้าที่ ๕๖ งบประมาณที่ตั้งจ่ายส าหรับตู้
เหล็ก โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เก้าอ้ี จะเป็นงานของนิติกร ของหัวหน้าส านักปลัด
ฯและของนักทรัพยากรที่ขอมา เนื่องจากเก้าอ้ีตัวเดิมพังแล้ว และนิติกรไม่มี
โต๊ะ คอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับท างานจึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อ
อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นมา ส่วนหน้า ๕๙ ค่าซ่อมแซมจะเห็นว่าค่าซ่อมแซม
ท าไมถึงมีรายการปรากฏอยู่ทุกหน้า คือส่วนงานต่างๆจะมีครุภัณฑ์ของส่วน
งานนั้นๆเช่นเดียวกันกับวัสดุส านักงานจึงต้องตั้งงบประมาณของแต่ละส่วน
งาน ค่าจ้างเหมาในการด าเนินการจัดท าสิ่ งของต่างๆในบางโอกาสการ
ท างานจะต้องอาศัยร้านข้างนอกในการด าเนินงาน เช่น จ้างท าป้าย จ้างเข้า
เล่มงาน เพ่ือที่จะได้งานที่สวยและเป็นระเบียบที่สุด ในส่วนโครงการอบรม
ยาเสพติดก็จะมีโครงการแบบนี้มาทุกๆปี หากถามว่าแก้ไขปัญหาได้ไหม 
หากเราไม่ท าตามนโยบายของหน่วยเหนือที่เขาตั้งโครงการไว้หากมีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้เท่าไหร่ก็ต้องยอมรับผลได้เท่านั้น ส่วนโครงการใน
หน้าที่ ๖๑ ทั้งสองโครงการนั้นตามงบประมาณก็เพียงพอในการด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ หน้าที่ ๖๒ ครุภัณฑ์ส านักงานในส่วนพัดลม
อุตสาหกรรม จะใช้ในลานปภ.ในการจัดกิจกรรม การอบรม ในสถานที่นี้ไม่
มีแอร์ อากาศก็ร้อน จึงได้ตั้งงบประมาณเพ่ือที่จะน าไปจัดซื้อพัดลมมาไว้ใช้
ในสถานที่ตรงนี้ จ านวน ๓ ตัว ต่อไปเก้าอ้ีในส่วนงานไหนที่ได้ใช้งานมานาน
แล้วก็ช ารุดเสียหายจึงมีการจัดซื้อเพ่ิมเติมเข้ามา ต่อไปหน้า ๖๔ ตัวนี้จะเป็น
แผนงานของส่วนงานการศึกษาคือ เกี่ยวกับส่วนงานการศึกษาของเรา เช่น 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะใช้งบประมาณในแผนส่วนนี้จึงได้มีการแยก
งบประมาณออกมาเพ่ือที่จะใช้งบประมาณได้สะดวกและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ จึงมีรายการที่ซ้ ากันอยู่หลายๆรายการที่ทางสมาชิกทุกท่านสงสัย
กัน หน้าที่ ๖๙ การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลนาดอกค า ในส่วน
ด้วนหน้าของโรงเรียนก็จะปรับปรุงให้มีความพร้อมและจะมีการน าดินมาถม
เพ่ือที่จะให้เป็นสนามฟุตบอล จึงจ าเป็นต้องมีการตั้งงบประมาณเพ่ือปรับ
ภูมิทัศน์ หากมีการสร้างอาคารเรียน ๘ ห้องเรียน ส าหรับเด็กนักเรียน
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ประมาณ ๒๐๐ คนนั้น ถ้าสร้างเสร็จเราจะไม่มีโรงอาหาร จะมีแค่ห้องเรียน
และห้องโถงแบบโล่งๆเท่านั้น จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณส าหรับสร้างโรง
อาหารให้กับโรงเรียนเทศบาลนาดอกค าขึ้นมา ในส่วนของแบบแปลนนั้น
ของเชิญท่านผอ.กองช่างได้น าเรียนชี้แจงครับ 

 
นายอนุราช  ต่างใจ  เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง แบบแปลนอาคารจะเป็นอาคารด้านล่างโล่งเทพ้ืนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔ 

เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๔ เมตร อาคารจะเท่าหอประชุมบ้านห้วยตาด ใน
วัตถุประสงค์จะย้ายโรงอาหารที่ปัจจุบันอยู่ศูนย์ป้องกันแล้วจะย้ายไปฝังตรง
ข้ามนักเรียนจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาให้เกิดอันตรายครับ ขอบคุณครับ 

 
นายปรีชา  ดาวงษา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอ 
เลขานุการนายกฯ อนุญาตเพ่ิมเติมส าหรับโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

และโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องแบบ
ในการปฏิบัติงาน ผมได้เข้าร่วมอบรมที่จังหวัดเขาจึงได้แนะน าให้มีการจัด
อบรมเหมือนหลักสูตรต่างๆเพ่ือที่จะได้น าไปซื้อเครื่องแบบได้ หากมีการไป
ซื้อเครื่องแบบมาใส่เองจะถือว่าผิดระเบียบครับ ขอบคุณครับ 

  
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านวิชาญ  ลุนะหาครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิชาญ  ลุนะหา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเด็กและผู้ปกครอง จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน) ขอให้ทางคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านสุวรรณ  น้อยสุวรรณครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสุวรรณ  น้อยสุวรรณ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอตั้ง 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ สังเกตหน้า ๕๑ วัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับพนักงานเก็บขยะ ขอให้ทางคณะ

ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดด้วย และอีกหนึ่งโครงการหน้าที่ ๗๓ โครงการ
จัดการขยะมูลฝอย ในเมื่อรถขยะเราก็มี เราจะจัดการอย่างไรกับขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน อยากทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ โครงการหน้าบ้านน่า
มองงบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท(สามหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) หมู่บ้านละ 
๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) จะมีแนวทางแบบไหนในการท าโครงการนี้ 
และโครงการจัดการคุณภาพแพทย์ฉุกเฉินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่น
บาทถ้วน) ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย ต่อไปโครงการปศุสัตว์ควบคุมโรค
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และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการ ๒ โครงการด้านอ่ืนๆน่าจะควบคุมโรค
ได้แล้วแต่ท าไมถึงต้องเพ่ิมเติมงบประมาณของโครงการนี้เข้าไปอีก และ
โครงการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ในแต่ละโครงการไม่มีรายละเอียดที่
ชัดเจน โครงการสุดท้ายโครงการขจัดผักตบชวาในแหล่งน้ า งบประมาณ
ไม่ได้มากแต่ขอให้ท่านชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอ 
ปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงหน้าที่ ๖๐ งบประมาณของโครงการส่งเสริมความปลอดภัยเด็กและ

ผู้ปกครองจะมีการซื้อหมวกนิรภัยซึ่งเป็นโครงการของส่วนงานปภ.ที่ได้มี
หนังสือจากกรมฯเพ่ือที่จะให้เด็กในสถานศึกษาของท้องถิ่นของเราได้จัด
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยเด็กและผู้ปกครองขึ้น เพ่ือที่จะให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ หน้า ๕๑ 
เครื่องแต่งกายได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือน ามาซื้อเครื่องแบบให้พนักงาน
เก็บขยะ และขยะในครัวเรือนคือขยะเปียกที่ได้มีการจัดท าโครงการขยะ
เปียกที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วและได้มีการท าตัวอย่างของโครงการและ
รายงานจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ ส่วนโครงการ
หน้าบ้านน่ามองได้มีการจัดเตรียมเพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการได้ จึง
ได้มีงบประมาณให้กับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒,๐๐๐ บาท(สองพันบาทถ้วน) 
เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการนี้ ส่วนโครงการแพทย์ฉุกเฉินต่อไปเราจะมีรถกู้
ชีพ แต่อุปกรณ์ภายในรถนั้นจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และสิ่งที่ติด
มากับกับรถจะเป็นพวกยาสามัญต่างๆ บางทีเราน าไปใช้ก็หมดไปได้ เราจึง
ต้องน างบประมาณในส่วนนี้ไปจัดซื้อมาเตรียมความพร้อมไว้ ในส่วนปศุสัตว์
นั้นในการฉีดวัคซีนต่างๆทางหน่วยงานอ่ืนๆจะต้องการให้เราได้มีการ
รายงานเขาไปจึงต้องมีปรากฎในเทศบัญญัติฯ ส่วนโครงการก าจัดผักตบชวา
ในเขตพ้ืนที่ของเรายังไม่มีให้ด าเนินการ แต่มีพ้ืนที่ที่เราจะได้น าไปฝึกเพ่ือ
ก าจัดผักตบชวาอยู่ จึงตั้งไว้เพ่ือให้ด าเนินการขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านกองร า  พรมวาศรีครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายกองร า  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อยาก 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สอบถามเพ่ิมเติมเรื่องขยะงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะทราบ

หลักการในการด าเนินการ ซึ่งปัจจุบันผมคิดว่ามีปัญหาคือถังขยะที่ได้ท ารู
ระบายน้ า แต่พอฝนตกก็ท าให้รูระบายน้ าอุดตันได้ จึงท าให้น้ าเข้าไปท่วม
ขยะในถัง เมื่อพนักงานไปเก็บขยะก็ไม่สามารถยกถังขึ้นได้ อยากฝากคณะ
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ผู้บริหารด้วยว่าอยากให้ถังขยะมีฝาปิดด้วยเวลาฝนตกลงมาน้ าจะได้ไม่เข้า
ถังขยะให้รูระบายน้ าอุดตันได้ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มีการอภิปรายและ 
ประธานสภาฯ การตั้งข้อสังเกตถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ผมก็ดีใจที่ทางสมาชิกได้

ท าหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็ถือว่าท่านสมาชิกได้อภิปราย
พอสมควรแล้ว หากไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมก็จะขอมติเลยนะครับ หากที่
ประชุมเห็นควรรับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๑๑ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ สรุปที่ประชุมมีมติให้รับหลักการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปี ๒๕๖๖ ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ โดยมีมติเห็นด้วย ๑๑ เสียง 

รับหลักการในวาระแรกเวลา ๑๔.๒๕ นาที เชิญท่านนายกฯครับ 
 
นายเฮียง  อาจแก้ว ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ทางคณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และทางสมาชิกได้พิจารณาร่าเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ทางคณะผู้บริหารก็กราบขอบคุณที่ทุกท่านให้ความ
เห็นชอบในการรับหลักการในครั้งนี้ หากมีการแปรญัตติท่านก็สามารถใช้
สิทธิ์ของท่านได้เต็มที่ ทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่
สภาของเราให้ความเห็นชอบ ให้ถูกระเบียบที่สุด ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์  ต่อไปผมก็จะให้ที่ประชุมได้เสนอวันรับยื่นแปรญัตตินะครับ เชิญครับ เชิญ
ประธานสภาฯ   ท่านศิกัลยา กุลไพบุตรครับ 
 
นางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ

เสนอวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาดอกค า 

 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๑.นายชุมพร  อภัย 
   ๒.นางสัญญา  วงค์ศิลา 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอวันยื่นแปรญัตติอีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์ หากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับ ถ้าท่ีประชุมเห็นด้วยกับท่าน 
ประธานสภาฯ ศิกัลยา กุลไพบุตร เสนอวันรับยื่นแปรญัตติคือวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล     นา
ดอกค า ถ้าท่ีประชุมเห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นครับ  

 

มติที่ประชุม เห็นด้วย  ๙ เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง ๓ เสียง 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ สรุปที่ประชุมเห็นด้วยกับท่านศิกัลยา กุลไพบุตร ต่อไปจะเป็นการเสนอ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ผมก็จะให้ที่ประชุมเสนอว่าเราจะมีคณะกรรมการ

แปรญัตติว่าจะใช้กี่คนนะครับ เชิญครับ 
 
นายกองร า  พรมวาศรี เรียนประธานสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ คณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คนครับ 
 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๑.นายส าราญ  ต้นพนม 
     ๒.นายชุมพร  อภัย 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ไหมครับ คงไม่มีนะครับ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ ผมจะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับท่านกองร า พรมวาศรี  เสนอให้มี

คณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน ต่อไปก็จะให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อเพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยการเสนอชื่อทีละคนและผู้รับรอง ๒ คนนะ
ครับ เชิญครับ 

 
นายส าราญ  ต้นพนม ผมขอเสนอท่านตุ๋ย กุลไพรบุตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๑.นางสัญญา วงค์ศิลา 
   ๒.นายกองร า  พรมวาศรี 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบให้ท่านตุ๋ย กุลไพรบุตร เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ ๑ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

ที่ประชุม เห็นด้วย   ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๒  เสียง 
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นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ สรุปในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่านตุ๋ย กุลไพรบุตร 
ประธานสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  เชิญที่ ประชุม เสนอรายชื่ อ

คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ ครับ 
 
นางสัญญา  วงษ์ศิลา ดิฉันขอเสนอท่านทองอาน ลิ้วกลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๑.นายชุมพร อภัย 
   ๒.นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบให้ท่านทองอาน ลิ้วกลาง เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ ๒ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
ที่ประชุม เห็นด้วย   ๘  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๔  เสียง 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ สรุปในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่านทองอาน ลิ้วกลาง เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติคนที่ ๒ เชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 

ครับ 
 
นายวิชาญ  ลุนะหา ผมขอเสนอท่านศิกัลยา กุลไพบุตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
 
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๑.นายชุมพร อภัย 
   ๒.นายวิชาญ ลุนะหา 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ถ้าท่ีประชุมเห็นชอบให้ท่านศิกัลยา กุลไพบุตร เป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ คนที่ ๓ ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 
 

ที่ประชุม เห็นด้วย   ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 
 งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ สรุปในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่านศิกัลยา กุลไพบุตร เป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาฯ แปรญัตติคนที่ ๓ เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้งหมด ๓ ท่าน เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
๑. นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 
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๒. นายทองอาน  ลิ้วกลาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ 
๓. นางสาวศิกัลยา  กุลไพบุตร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ 
ถือว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบตามรายชื่อแล้ว หลังจากนี้ก็จะเป็น
หน้าที่ของเลขาสภาฯในการด าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
เพ่ือเลือกประธานและเลขาฯในการท าหน้าที่ต่อไป เชิญท่านเลขาสภาฯครับ 

 
ส.ต.ท.ไพฑูรย์  ภูคงคา ตามระเบียบของการประชุมสภา หลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัดเทศบาล ครบแล้ว เลขาสภาฯต้องท าหน้าที่ เรียกประชุมเ พ่ือเลือกประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติฯและเลขานุการของกรรมการชุดนี้ เพ่ือท าหน้าที่
ประธานฯด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติที่สมาชิกเสนอเข้ามา
ในฐานะที่ ผมด าร งต าแหน่ ง เลขาสภาฯ  ดั งนั้ นผม ขอนั ดประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุมด้วยวาจา หลังเลิกประชุมสภาฯ ณ 
ห้องประชุมสภาฯแห่งนี้ ขอให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอบคุณครับ 

 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค ์ ในระเบียบวาระนี้การพิจารณาขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติฯก็ได้  
ประธานสภาฯ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระ ต่อไปเลยนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   -ไม่มี- 
        
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอปัญหาไหม  
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
 
 

นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์ ส าหรับการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ประจ าปี 256๕ ซึ่งเราก็ได้ประชุม 

ประธานสภาฯ ครบทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่เป็นอย่างดี
และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียด
ต่างๆในการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 

ปิดประชุม  เวลา 1๕.0๙ น. 
 
   




